

บางกอกเกียน
bangkokian@maticchon.co.th

กองทุนการศึกษา

เช้าพรหมมาแล้ว 2 วัน เห็นจะต้องชักชวนน้องหนูทั้งหลาย ไม่ว่าจะป็นน้องหนูเด็กเล็ก หรือน้องหนูเด็กโต ตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประพฤติและปฏิบัติทั้งกายและใจเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้ตัวเอง ดังที่ **ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย** องคมนตรี แสดงปาฐกถาไว้เมื่อไม่นานนี้ ปาฐกถาแสดงในงานเชิดชูครูสตรีผู้มีคุณธรรมประจำใจ เรื่อง **“ซื่อสัตย์ และจริงใจ สังคมไทยเป็นสุข”**

คุณหมอเกษมกล่าวว่า สิ่งที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดี สิ่งแรกคือครอบครัว ควร มีคำสอนประจำครอบครัวให้ทำแต่สิ่งดี สิ่งที่สองคือ วัดและศาสนา ทุกศาสนาสอนให้ เป็นคนดี ยึดหลัก 3 ข้อ คือ ซื่อสัตย์ การเห็นคุณค่าของคน และความรักความเมตตา อย่างไม่มีขอบเขต และสุดท้ายคือ กฎหมาย ที่มีไว้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่บ้านเมือง

เรื่องที่คุณหมอ เกษม เน้นย้ำ คือ โรงเรียน แล้วนำรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีรับสั่งให้องคมนตรีเข้าเฝ้าฯ มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือ จะทำอะไรให้โรงเรียนสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง

คุณหมอเกษมบอกว่า หลักของการนี้มี 2 อย่าง คือ สร้างความพร้อมให้โรงเรียน โดยปลูกฝังคุณธรรมเข้าไปทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ให้ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีจิตอาสา สิ่งเหล่านี้ จะช่วยสร้างรากฐานความซื่อสัตย์และจริงใจ ทำให้สังคมและประเทศไทยเป็นสุข

ในโอกาสเดียวกันนี้ มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ **“ครูคุณธรรมสตรีไทย”** ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม เป็นแม่ที่ดี เป็นแม่บ้านที่ดี และรักความเป็นไทย

การมอบโล่ครั้งนี้ **คุณศิรินา ปวโร**

พักรวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม กับคุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานมูลนิธิ **ดร.เทียม โชควัฒนา** ร่วมกันเป็นประธานมอบที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ได้รับโล่ครูคุณธรรมสตรีไทยประจำปี 2556 ได้แก่

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา

ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิดา ตูจินดา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณจรรยา เสงตระกูล โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ

คุณมณีรัตน์ วัฒนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

รศ.ดร.ดรณี รุจกรกานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณกัญญา วรรณโกวิท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณนงลักษณ์ ศุภโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

และ **คุณวรรณิ์ รอสส์ (เจียรนวนนท์)** ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน สำหรับเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ณ ที่นี้เคยกล่าวถึงมาแล้ว รวมถึงโครงการกองทุนการศึกษา ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษา จนประกอบอาชีพได้ และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า **“โครงการกองทุนการศึกษา”** เพื่อ

“ให้สถานศึกษาสร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง”

โครงการนี้เป็นอย่างไร พงษ์นี้มีคำตอบ